

Số: /BC-UBND

Sơn Hà, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch 146-KH/HU ngày 25/3/2024 của Huyện ủy Sơn Hà về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. UBND huyện Sơn Hà báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

I. Bối cảnh trong nước, ở địa phương tác động đến lĩnh vực bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu công bằng xã hội và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật BHYT (*Luật BHYT 2008 số 25/2008/QH12*), đây là luật quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác BHYT trong giai đoạn mới. Qua 06 năm triển khai thực hiện Luật BHYT 2008, ngày 13/6/2014 Quốc hội đã ban hành Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT và tác động tích cực đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

- Luật BHYT ra đời và được sửa đổi, bổ sung đã đánh dấu bước phát triển và hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và phát triển hệ thống y tế theo định hướng công bằng, hiệu quả; tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất thông qua thẻ BHYT, qua đó ổn định đời sống, góp phần vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Để triển khai thực hiện Luật BHYT có hiệu quả, ngày 16/6/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg và lấy ngày 01/7 hàng năm là ngày “BHYT Việt Nam” nhằm tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Ngày 07/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng (*Khóa X*) ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác

BHYT trong tình hình mới” nhằm tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tổ chức triển khai thực hiện công tác này.

- Trong 15 năm qua, nhiều khó khăn thách thức đã diễn ra trong nước và tại các địa phương về thực hiện nhiệm vụ BHYT, đặc biệt thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid - 19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, đời sống của người dân, nhiều doanh nghiệp rơi vào trạng thái trì trệ, thất nghiệp, công nhân mất việc làm... Trước những khó khăn, Đảng và Nhà nước luôn tập trung quyết liệt để chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân, đồng hành cùng Nhân dân nhanh chóng khắc phục các khó khăn, nhằm giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác.

- Bên cạnh việc triển khai thực hiện các quy định của Luật BHYT, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư thì Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ còn ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong số đó là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012-2020; Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6, ban hành Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và năm 2020, Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 và nhiều văn bản khác đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, có sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện từ cấp Trung ương đến địa phương.

- Huyện Sơn Hà là một huyện miền núi, đời sống người dân phần lớn dựa vào nông, lâm nghiệp nên còn nhiều khó khăn, mức thu nhập không ổn định, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, hoạt động còn hạn chế, thiên tai dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, rõ nét nhất là tỷ lệ người dân tham gia BHYT giai đoạn 2009 đến 2014 vẫn còn ở mức thấp, thiếu bền vững thì trong những năm gần đây tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt mục tiêu theo kế hoạch mà cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra hàng năm.

II. Quá trình quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

1. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 38 -CT/TW

- UBND huyện đã thực hiện phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới (*gọi tắt*

là *Chỉ thị 38-CT/TW*) đến toàn thể cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương đã xây dựng kế hoạch về thực hiện *Chỉ thị 38-CT/TW* và chương trình hành động hàng năm, tổ chức lồng ghép quán triệt đến từng công chức, viên chức trong triển khai, tham mưu thực hiện nhiệm vụ liên quan đến BHYT.

- Qua thời gian triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện *Chỉ thị số 38-CT/TW*, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân tại địa phương đối với chính sách BHYT dần được nâng cao hơn, hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia BHYT.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên qua tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT và công tác tuyên truyền pháp luật về BHYT trên địa bàn huyện ... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người lao động, đơn vị sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia BHYT.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện *Chỉ thị số 38- T/TW*

2.1. Việc thể chế hoá các nội dung của *Chỉ thị số 38-CT/TW*

- Trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, đề cụ thể hóa các nội dung của *Chỉ thị số 38-CT/TW* được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cơ quan chuyên môn đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát đối với công tác BHYT trên địa bàn (*có phụ lục kèm theo*)

- Ngoài việc ban hành văn bản, UBND huyện còn thường xuyên chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chính sách BHYT, tổ chức mở các lớp hội nghị triển khai Luật BHYT đến với cán bộ chủ chốt trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức y tế địa phương, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các *Chỉ thị*, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các *Chỉ thị*, Nghị quyết về chính sách BHXH, BHYT trong đó có *Chỉ thị số 38-CT/TW* và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính được Thị ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng, ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn chấp hành và triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2.2. Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 38-CT/TW qua các giai đoạn.

- Việc gắn các nội dung của Chỉ thị số 38-CT/TW với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động: Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để nâng cao việc đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới theo Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Năm 2019, UBND huyện xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”¹.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai các kế hoạch của UBND huyện trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW.

- Thành lập các đoàn và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trong thực hiện các hoạt động về tuyên truyền, quản lý nhà nước về BHYT, tổ chức thực hiện các chính sách và giải quyết các chế độ liên quan trực tiếp đến BHYT theo quy định.² Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót, cơ quan BHXH đã hướng dẫn đơn vị khắc phục trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tình hình thực tế hiện nay: Nhiều doanh nghiệp còn trốn tránh trong việc tham gia BHXH cho người lao động. Một số doanh nghiệp đã tham gia BHXH thì chưa thực hiện đúng quy định như: Mức lương tham gia BHXH chưa đúng với mức lương thực tế, chưa tham gia BHXH đầy đủ cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp.

PHẦN THỨ HAI

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 38 -CT/TW

1. Những kết quả chủ yếu đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

1.1. Về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT

- Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở rất quan tâm đến công tác BHYT, thành lập Ban chỉ đạo³, có kế hoạch cụ thể; phân công rõ ràng vai trò, trách nhiệm, chỉ tiêu của từng ban ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kết hợp với tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác BHYT toàn dân⁴. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã nâng cao nhận thức, trách

¹ Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 09/05/2019 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-Ct/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khoá X về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

² Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Lao động -Tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện năm 2022.

³ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

⁴ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 31/5/2023 thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Hà.

nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW trong từng giai đoạn khác nhau, phù hợp với tình hình mới; công chức thực thi nhiệm vụ luôn ý thức thực hiện tốt công tác lĩnh vực được phân công, tham mưu kịp thời các nhiệm vụ về y tế, BHYT, nhất là thực hiện công tác mục tiêu kế hoạch triển khai BHYT toàn dân trên địa bàn huyện.

- Thông qua các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân cũng đã nhận thức tốt việc thực hiện BHYT có ý nghĩa, vai trò quan trọng; do đó, một số người dân cũng đã tự giác tham gia BHYT, đã góp phần tăng tỷ lệ tham gia BHYT tại địa phương. Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao và đạt nhiều hiệu quả tích cực, khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế ngày càng được chú trọng. Công tác khám, chữa bệnh bằng Thẻ CCCD có gắn chip thay thẻ BHYT tại Trung tâm Y tế và 14 xã, thị trấn ngày càng được tăng cao số lượt người đến khám bằng thẻ CCCD⁵.

1.2. Về tổ chức thực hiện các chính sách về BHYT

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hàng năm phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh giá thực trạng lộ trình BHYT toàn dân và xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện đảm bảo các chính sách theo quy định hiện hành.

- Chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách về BHYT, sử dụng quỹ BHYT không đúng mục đích hoặc trục lợi cá nhân...

- Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT, cơ quan chuyên môn đã tích cực tham mưu UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, có hiệu quả đối với chính sách BHYT trên địa bàn; trong đó, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở các nội dung Đề án của Chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, UBND huyện thực hiện giao chỉ tiêu phát triển BHYT gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Qua đó chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã linh động lồng ghép với các chương trình, phong trào, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Do vậy, chính sách phát triển BHYT được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, các cấp chính

⁵ Công văn số 25/CV-TTYT ngày 31/01/2023 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả KCB BHYT bằng CCCD gắn chip năm 2023.

quyền, các địa phương, đơn vị ưu tiên bố trí nguồn Ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn ngân sách khác để mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước đầy đủ, tập trung là các đối tượng thuộc hộ nghèo, người được hưởng các chính sách xã hội và hỗ trợ việc mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình...

- Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu về BHYT, phân đầu triển khai hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ tiêu kế hoạch do Chính phủ, UBND tỉnh giao hằng năm, hướng đến lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn, UBND huyện xác định công tác rà soát, mở rộng và phát triển người tham gia BHYT là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung giải pháp triển khai, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp cùng với UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai rà soát, thống kê nhân khẩu tại địa phương, trong đó xác định chính xác số người đã có thẻ, số người chưa có thẻ và người đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên ngoài địa bàn để có cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để tự giác tham gia đạt chỉ tiêu bao phủ đề ra.

- Thực hiện thay đổi phương thức quản lý thu qua đơn vị sang quản lý từng cá nhân, cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho từng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia. Việc này sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ chính sách trên phạm vi toàn quốc.

- Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; có các biện pháp đồng bộ ngăn chặn việc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội về các chế độ ốm đau, thai sản...

1.3. Về đổi mới công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền BHYT

- Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, song hành cùng với nhiệm vụ chuyên môn để góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, các nội dung liên quan đối với công tác BHYT đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả. Chủ động đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội và đề cao nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, người dân trong thực hiện chính sách BHYT theo quy định; thông tin kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai chính sách BHYT nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và Nhân dân.

- Trong 15 năm qua, các hình thức thông tin, tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện đem lại hiệu quả, như: Chỉ đạo cơ quan BHXH phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện xây dựng nội dung tuyên truyền, thông tin chế độ, chính sách BHXH,

BHYT và thực hiện phát thanh của các xã, thị trấn thực hiện phát sóng hai buổi/tuần; thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng đến các điểm chợ, khu dân cư để tuyên truyền, đảm bảo các thông tin được truyền tải đến cán bộ và Nhân dân địa phương một cách thường xuyên, kịp thời, giúp cho các cấp, các ngành, người dân tiếp cận đa chiều hơn, hiểu sâu hơn về quyền lợi và trách nhiệm đối với chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị, đối thoại, tọa đàm, các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác BHXH, BHYT để đưa nội dung thực hiện chính sách đến với đơn vị, người lao động và nhân; ký kết các chương trình phối hợp, các kế hoạch tuyên truyền giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và giữa cơ quan BHXH với UBND các xã, thị trấn để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân; phối hợp với các Tổ chức dịch vụ ủy quyền thu tổ chức các đợt ra quân cao điểm tuyên truyền chính sách BHYT.

- Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua hình ảnh trực quan, phát hành các ấn phẩm, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính của huyện, cổng ngõ của các đơn vị trường học. Thực hiện lắp đặt các bảng hiệu, pano tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trước cổng chính của trụ sở UBND các xã, thị trấn và các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện. Thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT do Ngành BHXH cung cấp cho các đơn vị, đối tượng, người dân. Tuyên truyền thông qua việc tham gia viết tin, bài để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, cổng thông tin điện tử UBND huyện; tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như trang Fanpage Facebook, Zalo, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo của cán bộ, viên chức và người lao động. Tuyên truyền thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT của các tổ công tác, đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót (*nếu có*) và phổ biến đầy đủ nội dung quy định về BHXH, BHYT hiện hành giúp các đơn vị, người lao động chấp hành và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế công lập tổ chức tập huấn cho các viên chức y tế trên địa bàn về công tác khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chế độ chính sách theo Luật BHYT; cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

1.4. Về công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT

- Tuyên huyện tại các cơ quan: các phòng: Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế có 01 nhân sự kiêm nhiệm tham mưu, theo dõi về công tác BHYT. Tuyên xã, thị trấn giao cho 01 công chức văn hóa - xã hội tham mưu thực hiện. Tại 14 xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, có phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn phối hợp tốt, chặt chẽ, thường xuyên trong việc vận động người dân tham gia BHYT, thực hiện đúng chính sách thụ hưởng khi tham gia BHYT và quản lý nhà nước về BHYT.

- Đối với ngành Y tế đã triển khai và áp dụng việc quản lý khám chữa bệnh BHYT thông qua phần mềm chuyên dụng, đây là phần mềm liên thông giữa cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH để thanh quyết toán và quản lý việc sử dụng thẻ BHYT. Việc khám chữa bệnh BHYT cho người tham gia BHYT được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp với BHXH huyện trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thực hiện chính sách BHYT, trong đó có việc khám, chữa bệnh BHYT và điều trị tại các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất và nhanh nhất cho người tham gia BHYT. Tất cả cán bộ làm công tác chuyên môn liên quan đến thực hiện chính sách BHYT đều được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thường xuyên về chính sách BHYT, đặc biệt là năng lực quản lý về BHYT cho lãnh đạo các khoa, phòng tại bệnh viện không ngừng được nâng lên.

1.5. Về công tác khám chữa bệnh BHYT

Tại tuyến huyện: Cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế huyện được bố trí: 150 giường bệnh; các trang thiết bị đã được cung cấp, trang bị cho các khoa, các trạm y tế xã, như X quang, siêu âm, điện tim, các máy xét nghiệm, phục hồi chức năng... đã đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của người dân; cơ sở vật chất về cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, tuy nhiên một số khoa, phòng, trạm đã bong tróc xuống cấp ảnh hưởng đến việc khám điều trị.

- Thuốc, vật tư y tế đã được cung ứng đầy đủ, không để người bệnh có bảo hiểm y tế thiếu thuốc khi khám điều trị, không lạm dụng thuốc, lạm dụng dịch vụ y tế, thực hiện thông tuyến đúng qui định.

- Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Các bộ phận nghiệp vụ rà soát, sửa đổi bổ sung, thay thế ban hành các thủ tục hành chính mới, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh và nhân dân, nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính trong phục vụ người bệnh, ban hành văn bản hành chính đảm bảo tính khoa học thông nhất khả thi. Đơn giản hóa các TTHC đảm bảo dễ thực hiện trong hoạt động khám chữa bệnh. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp, như niêm yết tại các nơi khám chữa bệnh, tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của bệnh nhân, người nhà về công tác hành chính theo qui định.

- Thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT, ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về qui định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Quyết định 2151/2015/QĐ -BYT, ngày 04/06/2015 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế ngày càng được nâng lên, bệnh nhân ngày càng tin tưởng nơi cơ sở khám điều trị.

Số lượt khám chữa bệnh BHYT ở các tuyến, nội trú, ngoại trú.

(Phụ lục II kèm theo).

1.6. Về cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và lộ trình tiến đến BHYT bắt buộc

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để giúp người dân hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và nâng cao nhận thức trong thực hiện BHYT toàn dân; do đó, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, hình thức thực hiện đa dạng, phong phú và vận động người dân tham gia BHYT. Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào toàn dân tham gia BHYT theo lộ trình của Luật BHYT; tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng, trước tiên là các hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu và vận động gia đình cùng thực hiện BHYT toàn dân; đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của người dân trong việc đã tham gia BHYT, tổ chức đối thoại giải quyết các thắc mắc và nâng cao sự hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của BHYT.

2. Những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, tuy nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT dần được nâng cao qua từng năm, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa thật sự quan tâm, chưa thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện còn chung chung, chưa sâu sát, nhất là các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu bao phủ BHYT theo quy định.

- Một số đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các chính sách BHYT cho người lao động, còn nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tăng dần qua từng năm nhưng nhiều thời điểm vẫn còn thiếu bền vững, số người tham gia giảm mạnh, còn thấp so với tiềm năng.

- Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT tuy được tăng cường cả về số lượng, chất lượng nhưng một số địa phương vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa chủ động đề tự tổ chức các đợt tuyên truyền, đối thoại trong Nhân dân về chính sách này mà chủ yếu phụ thuộc vào cơ quan chuyên môn của UBND huyện.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của các Trạm y tế xã, thị trấn còn hạn chế; chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế có lúc có nơi chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh tham gia BHYT.

2. Nguyên nhân

*** Nguyên nhân chủ quan**

- Một số địa phương xã, thị trấn vẫn chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chưa phân công rõ việc và trách nhiệm cho công chức liên quan đảm nhận tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với lĩnh vực thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, nhất là việc thông tin, tuyên truyền, khảo sát, đánh giá tình hình, tỷ lệ người dân tham gia, chưa tham gia BHYT, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí về BHYT theo kế hoạch đề ra.

- Công tác kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền tuy được triển khai rộng rãi nhưng nội dung và hình thức còn đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu thông tin của đối tượng tham gia BHYT.

- Một số bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Đồng thời cũng có trường hợp vì điều kiện kinh tế, nhiều người dân làm ăn xa và chưa hiểu hết các chính sách về BHYT nên không tham gia BHYT.

*** Nguyên nhân khách quan**

- Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, lao động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, một số lực lượng lao động làm theo thời vụ; một bộ phận người dân chưa nhận thức được quyền lợi của việc tham gia BHYT.

Một số đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng, hiệu quả tương đối, lực lượng lao động không ổn định, nên ít quan tâm đến chính sách BHYT.

- Sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng như: cận nghèo, thoát nghèo, người (*hết hưởng chính sách*).

- Mức đóng BHYT theo quy định hiện hành được áp dụng theo mức lương cơ sở của Nhà nước, khi mức lương cơ sở tăng kéo theo mức đóng BHYT cũng tăng, gây ảnh hưởng nhỏ đến một số người dân là nông dân, lao động tự do, thu nhập không ổn định, khó khăn khi tham gia BHYT.

3. Một số kinh nghiệm

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác BHYT kết hợp công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các hội đoàn thể về thực hiện chính sách BHYT sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, mang đến quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

- *Hai là*, việc đưa chỉ tiêu BHYT toàn dân vào trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương là cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình và bước đi thích hợp để đạt được mục tiêu đề ra.

- *Ba là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là địa bàn nông thôn, miền núi làm thay đổi nhận thức và quan niệm về BHYT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giảm nghèo.

- *Bốn là*, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế ở các tuyến nhất là tuyến cơ sở.

PHẦN THỨ BA

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh Bảo hiểm y tế trong thời gian tới

I. Phương hướng

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 38 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và vị trí của chính sách BHYT trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xác định chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động. Hằng năm, ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chính sách BHYT các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện chế độ khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định của pháp luật.

3. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT trong tình hình mới; tổ chức tuyên truyền về BHYT tự nguyện với Nhân dân và người lao động các xã, thị trấn trong huyện.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của ngành về BHYT trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT; giải quyết kịp thời, đúng thủ tục tránh gây phiền hà nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người có thẻ BHYT; phấn đạt chỉ tiêu BHYT toàn dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của người tham gia và thụ hưởng BHYT.

5. Kịp thời phát hiện, nêu gương những đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHYT; nhắc nhở, phê bình những trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng

6. Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn những nội dung quy định thực hiện Luật BHYT. Cùng cố, tăng cường năng lực quản lý BHYT ở các cấp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể về việc quản lý BHYT và quỹ BHYT, tạo sự kết hợp chặt chẽ về trách nhiệm và quyền hạn thực hiện công tác BHYT.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đoàn thể tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác thực hiện các chính sách BHYT trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý trong việc thực hiện chính sách BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chế độ, chính sách về BHYT, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi Quỹ BHYT; xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế phù hợp với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, nhất là các đối tượng khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

- Kiến nghị cấp thẩm quyền, đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện tốt chính sách, quyền lợi người tham gia BHYT, nhất là thuốc, vật tư y tế...chi trả đúng mức, kịp thời cho người bệnh, mang lại niềm tin khi tham gia BHYT.

UBND huyện Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện
- VP HĐND và UBND: C, PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH_{Inho-sonha}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Trung

PHỤ LỤC

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 -CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới
(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND huyện Sơn Hà)

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 38 -CT/TW

1. Tình hình quán triệt các văn bản tại các cấp (ghi tỷ lệ % vào ô tương ứng)

Địa phương	Chưa quán triệt	Đã quán triệt	Đối tượng quán triệt		Phương thức quán triệt			
			Cán bộ chủ chốt	Đảng viên từng chi bộ	Học tập chuyên đề độc lập	Lồng ghép với các chuyên đề khác	Lồng vào cuộc họp chi bộ	Khác (ghi rõ)
Cấp quận, huyện ¹		x	x	x		x	x	
Cấp xã, phường ²		14	x	x		x	x	

2. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW từ 2009 đến nay (thông kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)

STT	Số văn bản	Nội dung
01	77/KH-UBND ngày 14/10/2013	V/v thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2013-2020
02	928/QĐ-UBND ngày 20/7/2011	V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Sơn Hà
03	1631/QĐ-UBND ngày 15/8/2019	V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020” huyện Sơn Hà.
04	111/KH-UBND ngày 19/09/2019	V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2020 cho các nhóm đối tượng theo Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH
05	458/UBND-VP ngày 04/05/2021	V/v khẩn trương triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020-2021
06	1342/UBND-LĐTBXH ngày 21/09/2021	V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022
07	537/UBND-GD&ĐT ngày 01/04/2022	V/v tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế
08	2099/UBND-VP ngày 30/09/2022	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chi

		phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024
09	2636/UBND-LĐTBXH ngày 23/11/2022	V/v tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định
10	90/KH-UBND ngày 31/5/2023	V/v thực hiện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Hà
11	1674/UBND-VP ngày 07/07/2023	V/v triển khai Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên địa bàn huyện
12	2147/UBND-LĐTBXH ngày 21/8/2023	V/v thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2023 - 2024
13	2167/UBND-LĐTBXH ngày 23/8/2023	V/v tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện
14	2475/UBND-VP ngày 22/9/2023	V/v phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
15	2857/UBND-VP ngày 30/10/2023	V/v thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP
16	2983/UBND-VP ngày 13/11/2023	Về việc triển khai kết luận của PCT UBND tỉnh Võ Phiền - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT
17	366/UBND -VP ngày 18/12/2023	Về việc rà soát học sinh chưa tham gia BHYT

3. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW

		Kiểm tra/giám sát	Sơ kết, tổng kết			
		Có, nêu rõ hình thức, nội dung	Có, nêu rõ định kỳ			
			Không	5 năm	10 năm	15 năm
Cấp huyện	Không	Phôi hợp tổ chức kiểm tra ở các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh			x	

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Tỷ lệ bao phủ BHYT (giai đoạn 2009 – 2024)

STT	Tỷ lệ bao phủ BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
1	Tổng số người dân tham gia BHYT	68.504	77.275	78.363
2	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT/ tổng dân số	100%	99,07%	98,68%
3	Tổng số hộ gia đình tham gia BHYT	22.835	19.319	22.389
4	Tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT/Tổng số hộ gia đình	100%	97%	98%

2.2. Sự tham gia BHYT của từng đối tượng

STT	Các loại BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
1	Số người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng	68.504	77.275	78.363
	Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng	2.464	2.107	2.278
	Nhóm do Cơ quan BHXH đóng	0	644	675
	Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng	63.297	71.356	60.449
	Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng	2.743	1.763	12.503
	Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình		1.405	2.458
2	Tỷ lệ người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên tổng số người tham gia BHYT (%)	3,6%	2,73%	2,91%
	Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng	0,00	0,83%	0,86%
	Nhóm do Cơ quan BHXH đóng	92,40%	92,34%	77,14%
	Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng	4,00%	2,28%	15,96%
	Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng	0,00	1,82%	3,14%
	Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình	3,6%	2,73%	2,91%
3	Tỷ lệ người nghèo được cấp thẻ BHYT/tổng số người nghèo (%)	100%	100%	100%

4	Tỷ lệ người hưởng chính sách xã hội được cấp thẻ BHYT/tổng số người hưởng chính sách xã hội (%)			
5	Tỷ lệ người cận nghèo được cấp thẻ BHYT/tổng số người cận nghèo (%)	100%	100%	100%
6	Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT/tổng số trẻ em dưới 6 tuổi (%)	100%	100%	100%
7	Tỷ lệ người trên 80 tuổi được cấp thẻ BHYT/tổng số người trên 80 tuổi (%)	100%	100%	98,30%
8	Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT/tổng số học sinh, sinh viên (%)	100%	95%	90%

2.3. Khám bệnh, chữa bệnh BHYT

STT	Khám chữa bệnh BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
I	Số lượt khám chữa bệnh BHYT			
1	Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT	269.490	256.821	194.568
	Tuyên tỉnh	-	-	-
	Tuyên huyện	110.878	117.008	98.639
	Tuyên xã	158.612	139.813	95.929
2	Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT nội trú	30.576	36.796	28.221
	Tuyên tỉnh	-	-	-
	Tuyên huyện	30.576	36.796	28.221
	Tuyên xã	-	-	-
3	Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú	238.914	220.025	166.347
	Tuyên tỉnh	-	-	-
	Tuyên huyện	80.302	80.212	70.418
	Tuyên xã	158.612	139.813	95.929
II	Cơ sở khám chữa bệnh BHYT			
1	Tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT - Cơ sở y tế nhà nước: - Cơ sở y tế tư nhân:	15	15	15
2	Tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyên tỉnh	0	0	0
3	Tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyên huyện	1	1	1
4	Tổng số cơ sở khám chữa bệnh	14	14	14

BHYT tuyến xã			
---------------	--	--	--

2.4. Chi BHYT cho hoạt động khám, chữa bệnh (triệu đồng).

STT	Số chi BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
1	Tổng chi khám, chữa bệnh BHYT	18.194	45.208	41.418
2	Trong đó:	-	-	-
	Chi cho khám, chữa bệnh ngoại trú	12.256	15.353	16.466
	Chi cho khám, chữa bệnh nội trú	5.938	29.855	24.951
	Chi tiền dịch vụ kỹ thuật	1.789	6.339	8.632
	Chi tiền thuốc	7.342	11.451	11.535
	Chi tiền vật tư y tế	7	54	111
	Chi tiền khám bệnh và ngày giường nội trú	9.056	27.364	21.139

2.5. Số thu - chi Quỹ BHYT

STT	Số thu Quỹ BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
1	Tổng số thu BHYT	24.978	63.471	78.756
2	Tổng thu BHYT so với kế hoạch được giao (tỷ lệ %)	100%	100%	100%
3	Tổng số chi khám chữa bệnh BHYT	18.194	45.208	41.418
4	Tổng chi khám chữa bệnh BHYT so với dự toán được giao (tỷ lệ %)			

2.6. Bộ máy tổ chức về BHYT

STT	Bộ máy tổ chức về BHYT	2009-2014	2015-2019	2020-2024
I	Ngành Y tế			
1	Số nhân lực làm BHYT			
	Tại Sở Y tế			
	Tại y tế cấp huyện, quận			
2	Số thanh tra chuyên ngành về BHYT			
	Tại Sở Y tế			
	Tại y tế cấp huyện, quận			
II	Ngành BHXH			
1	Số nhân lực làm BHYT			
	Tuyên tỉnh			
	Tuyên huyện	1	2	2
2	Trình độ chuyên môn			
	Số nhân lực có trình độ đại học và trên đại học/tổng số nhân lực làm	1	2	2

	BHYT			
	Số nhân lực có trình độ chuyên môn về tài chính, kinh tế, bảo hiểm	1	2	2
	Số nhân lực có trình độ chuyên môn về y, dược			
	Số lượng giám định viên BHYT	1	2	2